

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : /SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT

V/v xin ý kiến dự thảo văn bản chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Bắc Giang, ngày tháng 8 năm 2020

Kính gửi:

- Các sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Khoa học và Công nghệ;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Ban QLDA ĐTXD CT chuyên ngành của tỉnh;

Thực hiện Thông báo kết luận số 246/TB-UBND ngày 29/6/2020 tại phiên giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 26/6/2020 về việc tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp hoặc văn bản chỉ đạo quy định rõ trách nhiệm, công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án trọng điểm; Công văn số 3431/UBND-GT ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh.

Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng xong dự thảo Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh,

Để hoàn thiện dự thảo và trình UBND tỉnh ban hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các Ban QLDA ĐTXD công trình chuyên ngành của tỉnh tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo.

(Có dự thảo Văn bản chỉ đạo kèm theo)

Ý kiến tham gia, đóng góp của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày **15/8/2020**, đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ: **phong_tdda_skhd@bacgiang.gov.vn** để tổng hợp, hoàn thiện và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo quy định.

Quá thời hạn nêu trên, nếu cơ quan, đơn vị nào không có ý kiến tham gia là đã đồng ý, thống nhất với nội dung của Dự thảo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTTĐ&GSĐT_{Phuong}.

*** Bản điện tử:**

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng: THQH, KTN, KGVX.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Hưởng

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : /UBND-XD

Bắc Giang, ngày tháng 8 năm 2020

V/v thực hiện một số nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

DỰ THẢO

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Khoa học và Công nghệ;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;
- Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Giang;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Ban QLDA ĐTXD CT chuyên ngành của tỉnh;
- Các nhà đầu tư có liên quan.

Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư dự án, một số dự án lớn, công trình trọng điểm của tỉnh đã được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đưa vào sử dụng và khai thác hoạt động đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương,

Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều dự án trọng điểm của tỉnh còn chậm, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân trong khu vực, ảnh hưởng đến sự phát triển KTXH của địa phương. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. Đối với các dự án đầu tư công, dự án PPP

Các dự án trọng điểm đang triển khai thực hiện và các dự án khởi công mới ở những năm tiếp theo yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 tỉnh Bắc Giang. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thẩm định chủ trương đầu tư, công tác đấu thầu các dự án. Rút ngắn tối thiểu 1/2 thời gian thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật, gồm: Thẩm định chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi; kế hoạch đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Tổ chức thực hiện giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án trọng điểm của tỉnh, đảm bảo ít nhất 01 lần/dự án.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện các dự án lớn để báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

2. Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

Tập trung cao cho công tác thẩm định, chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thẩm định nhiệm vụ, dự án, thiết kế, dự toán. Rút ngắn tối thiểu 1/2 thời gian thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật, gồm: thẩm định nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế BVTC; thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC-DT.

Đối với các hồ sơ thẩm định, sau khi tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định của các chủ đầu tư, trong vòng 02 ngày làm việc, các Sở cần xem xét và có văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (nếu có) 01 lần, để các chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn chỉnh lại hồ sơ và trình lại theo quy định.

Thường xuyên theo dõi, thực hiện kiểm tra chất lượng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sai sót về chất lượng công trình. Tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng tại các dự án ít nhất 01 lần/dự án.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở xây dựng chuyên ngành trong công tác thẩm định dự án, rút ngắn tối thiểu 1/2 thời gian thẩm định phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu về thiết kế công nghệ theo đề nghị của cơ quan chủ trì thẩm định dự án.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xây dựng giá trị m³ (giá trị tối thiểu nộp ngân sách nhà nước), chịu trách nhiệm thẩm định giá trị m³ đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư (dự án đối ứng của dự án BT) để làm cơ sở thẩm định, phê

duyet hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án PPP. Rút ngắn thời gian thẩm định cùng với thời gian thẩm định hồ sơ mời thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

5. Kho Bạc nhà nước tỉnh

Chú trọng kiểm soát việc thanh toán vốn đầu tư công của các dự án; hướng dẫn các chủ đầu tư về hồ sơ, thủ tục. Tạo điều kiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giảm tối thiểu 1/2 thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì thẩm định và trình các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh. Tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB. Hướng dẫn các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác GPMB các dự án.

Rút ngắn tối thiểu 1/2 thời gian thẩm định đề cương, dự toán lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Chủ động xem xét, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư về công tác trích đo, trích lục bản đồ địa chính phục vụ công tác GPMB các dự án. Trường hợp tại vị trí cần thực hiện BTGPMB của dự án đã có bản đồ địa chính, nhưng hệ thống bản đồ đã cũ, không còn chính xác (theo ý kiến đề nghị của UBND các huyện, thành phố), Sở Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu, hướng dẫn ngay việc trích đo bản đồ địa chính để kịp thời phục vụ công tác GPMB các dự án.

7. Các sở, cơ quan khác thuộc UBND tỉnh

Có trách nhiệm về nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ tham gia ý kiến khi được cơ quan chủ trì thẩm định xin ý kiến về dự án có liên quan đến quy hoạch, đất đai, môi trường, công nghệ, thiết bị, phòng cháy chữa cháy.

8. Ủy ban nhân các huyện, thành phố

UBND các huyện, thành phố được giao trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác BTGPMB các dự án trọng điểm chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn.

Tổ chức phân công cho các đồng chí Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách công tác BTGPMB, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, cơ quan chuyên môn thuộc huyện, chỉ đạo UBND cấp xã, thôn, cán bộ trực tiếp làm công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác BTGPMB các dự án. Định kỳ hàng tháng phải tổ chức họp, xem xét giải quyết các

khó khăn, vướng mắc thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật, hoặc tổng hợp báo cáo xin ý kiến cơ quan chuyên môn cấp trên, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác GPMB cần tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thực hiện nghiêm theo các quy định của pháp luật; đồng thời thiết lập hồ sơ để kịp thời thực hiện việc cưỡng chế GPMB (nếu có). Đối với những trường hợp người dân chưa hợp tác trong công tác điều tra, khảo sát, kiểm đếm lập phương án GPMB, có kiến nghị về định mức, đơn giá bồi thường, UBND các huyện, thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, giải thích với người dân. Trường hợp người dân vẫn cố ý chống đối, không hợp tác thì kiên quyết thực hiện biện pháp cưỡng chế GPMB để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án theo quy định.

Lập Kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện công tác BTGPMB các dự án gửi chủ đầu tư, nhà đầu tư để phối hợp tổ chức thực hiện, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, tổng hợp.

9. Các chủ đầu tư dự án

Chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công đảm bảo yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm để triển khai thực hiện các gói thầu thuộc dự án. Chú trọng nâng cao chất lượng hồ sơ, thực hiện kiểm soát hồ sơ theo quy định trước khi trình cơ quan thẩm định về hồ sơ dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC-DT... Trường hợp hồ sơ bị cơ quan thẩm định yêu cầu chỉnh sửa nhiều lần (từ **02 lần** trở lên) thì người đứng đầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện công tác BTGPMB các dự án. Quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng các gói thầu theo hợp đồng đã ký với nhà thầu, tổ chức kiểm tra nhân sự, thiết bị của nhà thầu trước khi khởi công và trong quá trình thi công đảm bảo tuân thủ đúng hợp đồng, hồ sơ trúng thầu. Thực hiện xử lý nghiêm đối với các nhà thầu thi công chậm tiến độ, chất lượng không đạt yêu cầu theo quy định.

10. Các nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Nhà đầu tư có trách nhiệm bố trí đủ kinh phí để thực hiện công tác BTGPMB, thi công công trình đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ của dự án theo Hợp đồng đã ký kết.

Xây dựng và ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu, lựa chọn các nhà thầu tư vấn, xây lắp, cung cấp thiết bị đáp ứng đủ về năng lực, kinh nghiệm để triển khai

thực hiện các gói thầu của dự án; chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công trình theo quy định.

II. Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Có trách nhiệm tổng hợp chung tiến độ triển khai thực hiện dự án và những khó khăn vướng mắc của các Nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với các dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư: Rút ngắn 1/3 thời gian thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư so với quy định của pháp luật đối với các dự án thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh; rút ngắn thời gian tham mưu cho UBND tỉnh tham gia ý kiến thẩm định đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Hỗ trợ Nhà đầu tư trong việc lập hồ sơ thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư (nếu Nhà đầu tư có nhu cầu).

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; hàng quý tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, báo cáo, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh biện pháp tháo gỡ.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB. Hướng dẫn các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác GPMB các dự án.

Rút ngắn 1/3 thời gian thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án được giao phụ trách và các khó khăn vướng mắc của các dự án thuộc trách nhiệm quản lý của ngành về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư; chậm nhất vào ngày 12 của tháng cuối quý.

3. Sở Xây dựng

Tập trung cao cho công tác thẩm định, chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán. Rút ngắn 1/3 thời gian thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, gồm: Thẩm định đồ án quy hoạch; quy hoạch chi tiết; Thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC; cấp Giấy phép xây dựng.

Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện dự án đối các dự án ngành được giao trực tiếp quản lý về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư; chậm nhất vào ngày 12 của tháng cuối quý.

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính do đơn vị giải quyết; đôn đốc các Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo theo quy định.

Rút ngắn thời gian tham mưu cho UBND tỉnh tham gia ý kiến thẩm định đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ thực hiện trong các KCN.

Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án do đơn vị được giao trách nhiệm quản lý về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư; chậm nhất vào ngày 12 của tháng cuối quý.

5. Các Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh

Có trách nhiệm về nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ tham gia ý kiến khi được cơ quan chủ trì thẩm định xin ý kiến. Rút ngắn 1/3 thời gian cho ý kiến tham gia thẩm định theo đề nghị của cơ quan chủ trì đối với các thủ tục liên quan đến quá trình thực hiện dự án của Nhà đầu tư.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

6. UBND các huyện, thành phố

Rút ngắn 1/3 thời gian cho ý kiến tham gia thẩm định theo đề nghị của cơ quan chủ trì đối với các thủ tục liên quan đến quá trình thực hiện dự án của Nhà đầu tư.

Chỉ đạo các cấp, các ngành của huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn.

Đối với các dự án được giao trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cần phân công cho đồng chí Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách công tác BTGPMB, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, cơ quan chuyên môn thuộc huyện, chỉ đạo UBND cấp xã, thôn, cán bộ trực tiếp làm công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác BTGPMB các dự án.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn quản lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo, kiến nghị giải quyết theo quy định.

7. Các Nhà đầu tư

Chủ động, tích cực, bố trí đầy đủ mọi điều kiện triển khai thực hiện dự án. Chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, hàng quý báo cáo đầy đủ, trung thực và đúng thời gian về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện, những khó khăn vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo gỡ gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư; chậm nhất vào ngày 12 của tháng cuối quý.

Đề nghị các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư và các nhà đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Kết quả triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị là căn cứ để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, đánh giá chấm điểm thi đua người đứng đầu hàng năm của cơ quan, đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;

Bản điện tử:

- Các Sở, ngành;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh:

+ LĐVP, TH, KT, XD;

+ Lưu VT, GT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lại Thanh Sơn